



Chương trình bảo tồn rùa châu Á Tổ chức Indo - Myanmar Conservation



Indo-Myanmar
Conservation

Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai ...

Liên tục cập nhật

Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam,
vui lòng ghé thăm website: www.asianturtleprogram.org



Một cá thể rùa trưởng thành từ vụ tịch thu.

Ảnh: Trần Duy Minh – Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh.

Tịch thu và tái thả rùa Đầu to tại miền Trung Việt Nam.

Vào ngày đầu tiên của tháng 2/2018, các cán bộ Kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam đã tịch thu được 15 cá thể rùa Đầu to (*Platysternon megacephalum*) nguy cấp. Các cá thể rùa này bị săn bắt trái phép bằng lưới câu cá có mồi ngay bên trong khu vực được bảo vệ của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh. Lực lượng biên phòng và kiểm lâm địa phương đã phát hiện được hành vi phạm tội của thợ săn và đã tiến hành bắt giữ đối tượng ngay khi vừa ra khỏi rừng.

Vụ tịch thu có sự tham gia của hai lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời rùa Đầu to cũng được bảo vệ nghiêm ngặt theo luật pháp, sẽ mất một thời gian để ra quyết định xử lý vụ việc. Trước khi được tái thả, các cá thể rùa Đầu to được chăm sóc tạm thời tại trụ sở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh trong các thùng nhựa riêng biệt trong phòng mát theo khuyến cáo của Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation. Theo báo cáo, thứ 6 tuần trước (23/2/2018), tất cả các cá thể rùa Đầu to đã được tái thả về tự nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh.

Việc tịch thu và tái thả cho thấy rằng ngay cả những loài được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và các Công ước Quốc tế vẫn tiếp tục bị săn bắt ngoài tự nhiên. Một dấu hiệu tích cực là các cơ quan chức năng đang tăng cường xử lý đối với các đối tượng phạm tội liên quan đến các loài động vật hoang dã trong những năm gần đây. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh và lực lượng bộ đội biên phòng vì sự nỗ lực của họ nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã của Việt Nam.

Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà - ATP/IMC

Ngày: 26 tháng 02 năm 2018

Thả rùa đầu to tại một con suối bên trong vùng lõi của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh.

Ảnh: Trần Duy Minh – Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar Conservation

Phòng 1806, Tòa nhà C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Hòm thư số 46

Điện thoại: +84 (0) 24 7302 8389

Email: info@asianturtleprogram.org

Website: www.asianturtleprogram.org

Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram



15 cá thể rùa Đầu to bị bắt tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam. Các cá thể này đa dạng về kích thước và độ tuổi.

Ảnh: Trần Duy Minh – Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh.